



Thái Bình

NĂM THỨ 61
THỨ BẢY
Ngày 8 - 1 - 2022
Số 8421

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

■ TRAO GIẢI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU “BÁC HỒ VỚI THÁI BÌNH - THÁI BÌNH LÀM THEO LỜI BÁC”

(Xem tin trang 2 + 3)



Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trang 4+5

Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như hôm nay, có nhiều công sức, chiến công và hy sinh của lớp lớp người con Thái Bình

Trang 6+7

Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng



Các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa và trao biểu trưng cho 13 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 7/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên.

Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương; các cá nhân được trao giải trong cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”; đại biểu đại diện các địa phương

thuộc huyện Vũ Thư, Tiên Hải vinh dự được đón Bác về thăm; đại biểu đại diện khối các ngành kinh tế, văn hóa - xã hội, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, đại biểu tôn giáo, văn nghệ sĩ.

Quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình. Ngay trước Cách mạng Tháng Tám, trong nhiều bài viết, báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân Thái Bình. Từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến trước lúc đi xa, Bác luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ, nhân dân Thái Bình những tình cảm sâu nặng, ân tình, ngay cả trong những thời điểm Thái Bình khó khăn hay những dịp Đảng bộ, nhân dân Thái Bình đạt được những thành tựu mới. Khi Thái Bình có phong trào lần biển khơi hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm lần thứ tư. Khi Thái Bình sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi lớn, đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, ngày 31/12/1966, Bác về thăm Thái Bình lần thứ năm. 55 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân cần và những lời căn dặn của Bác đã khắc ghi trong tâm trí của mỗi người dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong tinh đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Ngày nay,

trên “Quê hương năm tấn”, nhiều đổi thay đang diễn ra từng ngày. Mỗi địa danh trên quê lúa, nơi Bác Hồ đã đặt chân đến đang từng ngày “thay da đổi thịt”, liên tục tạo ra các kỳ tích mới 7 tấn, 10 tấn, 13 tấn thóc/ha với những mùa vàng bội thu; những đô thị mới, khu công nghiệp mới đang hình thành bùng lên sức sống mới với khí thế vươn lên mạnh mẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Bước vào chặng đường phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Xác định trước mắt còn là một chặng đường đầy cam go, thử thách nhưng rộng mở và tươi sáng; hành trang của mỗi người con Thái Bình trong chặng đường đi lên là tình cảm và những lời dạy của Bác; là tinh thần vượt khó, chiến thắng gian lao; là sức mạnh, tiềm năng của mảnh đất và con người; là niềm tin và sự đoàn kết đồng lòng; là mục tiêu và khát vọng mới. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đăng trong số báo này).

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện lời Bác dạy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Các chuyến thăm ấy diễn ra ở các thời điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung lớn lao là thể hiện tình cảm sâu nặng, yêu thương của Người đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Bình. Những lời chỉ dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình luôn là kim chỉ nam, là nguồn động viên, khích

lệ Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trên chặng đường xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương, đất nước. 76 năm qua, từ lần thứ nhất Bác thăm Thái Bình và 55 năm sau lần cuối cùng Bác về thăm Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, một lòng một dạ theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình giành được trong mấy chục năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là minh chứng sống động về quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện lời hứa với Bác khi Người về thăm Thái Bình. Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như hôm nay có nhiều công sức, chiến công và hy sinh của lớp lớp người con Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đề hết sức vẻ vang nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để xứng đáng với tình cảm mà Bác đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí đề nghị Thái Bình phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thỏa đáng đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa,



Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các cá nhân đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”.

xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt, chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh nhà theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), để các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thái Bình cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác khi Người về thăm Thái Bình. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đăng trong số báo này).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng, mang lại cảm xúc trân trọng, tự hào và cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình ôn lại những kỷ niệm quý báu, những lần Thái Bình vinh dự được đón Bác về thăm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn những tình cảm sâu nặng, ân tình và công lao trời biển của Bác, bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh; qua đó càng vững tin bước tiếp trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã

hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quyết tâm phấn đấu “làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tuyên dương 55 điển hình là cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa và trao biểu trưng cho 13 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cá nhân điển hình đã giao lưu, chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình với Bác Hồ và những kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021) đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, là dịp để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình

thành kính tưởng nhớ và tri ân những tình cảm của Bác dành cho Thái Bình và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; từ đó khẳng định quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh trong giai đoạn tới, phấn đấu xây dựng Thái Bình “trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như lời căn dặn của Bác.

Tối ngày 7/1, tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” đã trao giải cho các cá nhân, tập thể.

Sau gần 1 tháng phát động với 3 đợt thi, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia với 771.142 lượt người tham gia dự thi. Qua cuộc thi đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, công lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói riêng; nắm được ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong các bài viết, bài nói, những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thái Bình; từ đó liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân..., góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình trong thực hiện lời căn dặn của Người là “làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Kết thúc cuộc thi, có 50 cá nhân đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 32 giải khuyến khích; 8 giải tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao giải cho các cá nhân đạt giải nhất và giải nhì của 3 đợt thi.



Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ kỷ niệm.

Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như hôm nay, có nhiều công sức, chiến công và hy sinh của lớp lớp người con Thái Bình

(Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm)



Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Bình,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất vui mừng có mặt tại đây để cùng Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư và 55 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Bình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Các chuyến thăm ấy diễn ra ở các thời điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung lớn lao là thể hiện tình cảm sâu nặng, yêu thương của Người đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Bình; là niềm vui, phần khởi của Bác khi chứng kiến những thành tích, chiến công mà Thái Bình đạt được; là trân trọng, suy tư của Người lãnh đạo cao nhất đất nước trước những khó khăn, thiếu đói, vất vả của người dân. Những lời chỉ dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thái Bình luôn là kim chỉ nam, là nguồn động viên, khích lệ Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình trên chặng đường xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương, đất nước.

76 năm qua, từ lần thứ nhất Bác thăm Thái Bình (10/1/1946) và 55 năm sau lần cuối cùng Bác về thăm Thái Bình (31/12/1966), Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, một lòng một dạ theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được nuôi dưỡng bởi phù sa các dòng sông lớn nhất của vùng Bắc Bộ, Thái Bình xưa đã đi vào lịch sử dân tộc và ký ức của những người dân Việt Nam là vùng đất của những người dân hiền lành, cần cù, sáng tạo quai đê lấn biển, lập ấp, lập làng, lao động sản xuất. Thái Bình từ khi có Đảng, là quê hương của “tiếng trống năm 30”, là “kho người, kho của”, hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn ở miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”... Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, từ các làng quê yên bình, hàng trăm nghìn người con ưu tú của Thái Bình đã hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong các cuộc kháng chiến ấy, hàng nghìn bà mẹ đã “khóc thầm lặng lẽ” tiễn đưa con vào chiến trường, dâng hiến “giọt máu” của mình cho đất nước, góp phần dệt nên non sông gấm vóc Việt Nam. Giữ trọn lời hứa với quê hương, những người con của Thái Bình không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm rạng rỡ thêm truyền thống quê mình; hàng chục nghìn người con thân yêu của Thái Bình đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường;

hàng trăm tập thể, cá nhân đã trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Trong những thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc, đã xuất hiện những người con ưu tú của Thái Bình ghi dấu mốc quan trọng về những chiến công oanh liệt của dân tộc, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần bách chiến bách thắng của Nhân dân ta. Những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đáp lời kêu gọi của Đảng, để “miền núi tiến kịp miền xuôi”, hàng chục vạn đồng bào Thái Bình đã sẵn sàng rời xa quê cha đất tổ, hăng hái đi tới các tỉnh miền núi khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, cùng đồng bào các dân tộc miền núi xây dựng đời sống mới. Tinh thần “Tiếng trống năm 30”, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Chị hai năm tấn”... không chỉ là niềm tự hào của người dân Thái Bình mà còn là của cả dân tộc, của mỗi người Việt Nam về một thời gian khó, hào hùng và oanh liệt.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, giành được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mong muốn của Bác khi về thăm Thái Bình năm 1966: “Sau này, kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ có nhiều máy móc để thay thế cho sức người và sức trâu bò” đã sớm trở thành hiện thực. Đến hôm nay, sản xuất nông nghiệp của Thái Bình hầu hết đã được cơ giới hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư,

nâng cấp; hoàn thành xây dựng nông thôn mới; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường; trên 93% trường học và 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% dân cư được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hàng trăm sân vận động, khu vui chơi, thể dục thể thao được xây dựng và đi vào hoạt động... Đời sống của người dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện, nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn trên 2%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng cao. Ngay trong năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng rất tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh song kinh tế tỉnh Thái Bình vẫn tăng trưởng khá, đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng.

Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình giành được trong mấy chục năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là minh chứng sống động về quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân toàn tỉnh thực hiện lời hứa với Bác khi Người về thăm Thái Bình. Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như hôm nay, có nhiều công sức, chiến công và hy sinh của lớp lớp người con Thái Bình.

Tại buổi lễ trọng thể này, tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên dương 55 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của tỉnh Thái Bình dâng lên Bác kính yêu; là hoạt động đầy ý nghĩa, tri ân tình cảm sâu nặng mà Bác đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Bình đã đạt được trong những năm qua. Chúc mừng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương hôm nay.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Kỷ niệm những lần Bác Hồ về thăm Thái Bình là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình thực hiện lời Bác căn dặn; tự hào về những thành tích to lớn đã đạt được, song cũng thấy rằng, vẫn còn đó những việc mà chúng ta cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng, lòng mong mỏi của Bác đối với Thái Bình.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đò hết sức vẻ vang nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để xứng đáng với tình cảm mà Bác đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình; thực hiện thắng lợi



Quần thể Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

✎ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tôi xin nêu một số nội dung có tính chất gợi ý để các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Thái Bình quan tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, Bác đã dạy: “Thái Bình là một trong những tỉnh nhiều người nhất. Nhân dân sẵn có truyền thống anh dũng và cần cù. Đất đai tốt. Thủy lợi tiện. Lương thực nhiều. Nông nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh”. Vì thế, Thái Bình phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm thỏa đáng đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường, kinh nghiệm cùng sự cần cù, sáng tạo của người dân Thái Bình trong phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa. Tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Cơ cấu lại ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ phục vụ nông nghiệp. Tạo điều kiện, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước có uy tín, thương hiệu, năng lực tài chính đầu tư các dự án quy mô lớn, giá trị sản xuất cao, thân thiện với môi trường. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình toàn diện về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển, trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Hồng, nhất là tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; tập trung giải pháp nâng cao vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)...

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Thái Bình; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nhiều hơn cho khoa

học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo thật chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, linh hoạt, hiệu quả, phục hồi và phát triển kinh tế, chăm lo ổn định đời sống nhân dân, nhất là những gia đình nghèo khó trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thứ ba, không ngừng tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, tập trung làm tốt, chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh nhà theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban

Chấp hành Trung ương khóa XIII, để các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phải gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể quần chúng như về thăm Thái Bình, Bác đã nói: “Mỗi đồng chí đảng viên và đoàn viên phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên, phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu và đại khái, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ Nhân dân; phải làm gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua yêu nước tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”.

Thái Bình cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác khi Người về thăm Thái Bình; đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; chú trọng

phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương của mỗi người dân Thái Bình, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong những năm tới.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Với truyền thống cách mạng vẻ vang cùng những thành tích, chiến công đã đạt được trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của “Quê hương năm tấn”, thực hiện tốt những lời Bác đã dạy, xây dựng Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; thực hiện được nguyện ước của Bác đối với tỉnh nhà: “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Bình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc tỉnh Thái Bình luôn luôn Thái Bình!

Xin trân trọng cảm ơn!



Cầu Vũ Đông bắc qua sông Trà Lý.

Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

(Phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm)



Kính thưa đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Quốc hội,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn,

Kính thưa các cụ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý, Thưa toàn thể các đồng chí và Nhân dân!

Hôm nay, tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, người dân cần cù, sáng tạo, nơi Bác Hồ kính yêu đã 5 lần về thăm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Bình vui mừng và vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình

lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021).

Trong không khí đón chào năm mới, hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các cụ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí và Nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới an khang và hạnh phúc.

Trong giờ phút trang trọng, linh thiêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Chúng ta trân trọng tưởng nhớ các thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên trung, những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, của Nhân dân. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; tri ân sâu sắc các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng bởi những cống hiến cao cả cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Kính thưa toàn thể các đồng chí và Nhân dân!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình. Ngay trước Cách mạng Tháng Tám, trong nhiều bài viết, báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của Nhân dân Thái Bình. Từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến trước lúc Bác đi xa, Bác luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình những tình cảm sâu nặng, ân tình, ngay cả trong những thời điểm Thái Bình khó khăn, hay những dịp Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình đạt được những thành tựu mới.

76 năm trước, trong bối cảnh chính quyền còn non trẻ, còn gặp vô vàn khó khăn, phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, Bác đã hai lần về thăm Thái Bình vào ngày 10/1/1946 và ngày 28/4/1946. Bác động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và Nhân dân khắc phục đê vỡ, tích cực tăng gia sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Năm 1958, Thái Bình giành thắng lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng tổ đổi công và hợp tác xã, Bác về thăm Thái Bình lần thứ ba. Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Người tới dự Đại hội sản

xuất Đông - Xuân và nói chuyện với hơn 4 vạn đại biểu nhân dân, Người đánh giá cao thành tích mà quân, dân Thái Bình đã đạt được và nhắc nhở một số điểm cần khắc phục như: Phải tiết kiệm, tránh chủ quan, tự mãn; Người kết luận "Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đồng, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc".

Đặc biệt hơn, khi Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Bình lần thứ tư. Người đến thăm Hợp tác xã Nam Cường, xã điển hình trong công tác khai hoang lấn biển và dự hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh tại xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải. Người khen ngợi thành tích ngăn biển, khai phá đất hoang, tăng vụ, làm thủy lợi và làm phân bón. Thay mặt Trung ương, Người giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên, chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu, đại khái; phải một lòng một dạ phục vụ Nhân dân, phải xây dựng Thái Bình thành một tỉnh trong những tỉnh khá nhất về mọi mặt.

Và cũng những ngày này, cách đây tròn 55 năm, khi Thái Bình sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi lớn, đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, ngày 31/12/1966, mặc dù không được khỏe, Bác vẫn về thăm Thái Bình lần thứ năm. Người làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại nơi sơ tán, thôn Đại Đông, xã Tân Hòa, huyện Thư Trì (nay là huyện Vũ Thư). Tại đây, sáng ngày 01/01/1967, Bác đã nói chuyện với trên 100 đại biểu đại diện cho bốn vạn đảng viên và trên một triệu đồng bào trong tỉnh. Bác khen cán bộ, Nhân dân Thái Bình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, là tỉnh đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc/ha. Bác ân cần căn dặn phải phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, chú ý đến phát triển đảng viên nữ, phát triển đảng viên là thanh niên, phải chú ý đến sự đoàn kết trong Đảng, phải giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ...

Bác gửi lời thăm hỏi tới toàn quân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và căn dặn: "Bây giờ, Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Thưa toàn thể nhân dân!

55 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân cần và những lời căn dặn của Bác đã khắc ghi trong tâm trí của

mỗi người dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, với tinh thần “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, Thái Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến với gần 152.000 người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình trên khắp các chiến trường. Ở hậu phương, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình vẫn “vững tay cày, chắc tay súng”, vừa sản xuất giỏi vừa chiến đấu giỏi, năm 1966 trở thành “Quê hương năm tấn” đầu tiên của miền Bắc. Nhiều người con ưu tú của quê hương Thái Bình đã ghi tên vào lịch sử dân tộc, tiêu biểu như: Tạ Quốc Luật, Nguyễn Thị Chiên, Phạm Tuân, Vũ Ngọc Nha, Trần Văn Lai, Vũ Hữu Ruật, Bùi Quang Thận... mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình.

Đất nước thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Trong hơn 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Bình đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước đưa nền kinh tế của tỉnh thoát khỏi tình trạng trì trệ, kém phát triển, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong những năm gần đây, kinh tế tỉnh nhà liên tục đạt mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế không ngừng được nâng lên; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng

bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%, bằng một nửa so với mức bình quân chung của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm.

Với những thành tích to lớn và đặc biệt xuất sắc qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Quân công; gần 6.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 96 tập thể và 78 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; 26 vạn người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, trong học tập và công tác trên hầu hết các lĩnh vực đã được tôn vinh; nhiều điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm theo lời Bác dạy đang trở thành niềm tự hào mới của Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình, trong đó có các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại buổi lễ hôm nay, là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thom ngát dâng lên Bác kính yêu. Đặc biệt, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, với các mục tiêu to lớn, nhiệm vụ nặng nề, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều tác động nặng nề, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã phát huy cao độ truyền thống quê hương, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ với một tâm thế mới, khát vọng mới. Toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã

triển khai quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, vừa giữ vững địa bàn trong gần 2 năm không có dịch bùng phát trong cộng đồng vừa chỉ viện sức người, sức của với gần một nghìn lượt y bác sĩ, sinh viên ngành y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chống dịch tại Bắc Giang, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch, năm 2021 tỉnh đã tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá với tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,68%; thu ngân sách trên địa bàn lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch năm; nền nông nghiệp tiếp tục đạt năng suất, chất lượng cao và hướng mạnh sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hệ thống hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, đứng thứ 2 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng 17% so với năm 2020. Đặc biệt, sau 8 tháng vừa tích cực giải phóng mặt bằng vừa đầu tư hạ tầng, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tỉnh nhà đã thu hút được 540 triệu USD vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về thu hút đầu tư nước ngoài, mở ra một giai đoạn mới đưa Thái Bình trở thành một điểm đến mới, hấp dẫn của các nhà đầu tư. Nhiều điểm nghẽn, nút thắt quan trọng được tháo gỡ, nhiều nguồn lực mới được khơi thông, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.

Có được các thành quả nêu trên, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan và đoàn thể Trung ương; trân trọng cảm ơn các tổ chức kinh tế, các cá nhân, đặc biệt là người con quê hương ở khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn quan tâm, đồng hành, động viên và chung tay cùng tỉnh nhà trong từng giai đoạn phát triển.

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa các vị khách quý,
Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!*

Ngày nay, trên mảnh đất của “Quê hương năm tấn”, nhiều đổi thay đang diễn ra từng ngày. Mỗi địa danh trên quê lúa, nơi Bác Hồ đã đặt chân đến đang từng ngày thay da đổi thịt, liên tục tạo ra các kỳ tích mới 7 tấn, 10 tấn, 13 tấn thóc/ha và hơn thế nữa với các mùa vàng bội thu; những đô thị mới, khu công nghiệp mới đang hình thành bùng lên sức sống mới với khí thế vươn lên mạnh mẽ.

Bước vào chặng đường phát triển mới, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Chúng ta xác định trước mắt còn là một chặng đường đầy cam go, thử thách nhưng rộng mở và tươi sáng. Hành trang của mỗi người con Thái Bình trong chặng đường đi lên là tình cảm và những lời dạy của Bác; là tinh thần vượt khó, chiến thắng gian lao; là sức mạnh, tiềm năng của mảnh đất và con người; là niềm tin và sự đoàn kết đồng lòng; là mục tiêu và khát vọng mới. Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong muốn.

Ngày hôm qua, Thái Bình là hậu phương vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày hôm nay, Thái Bình là tỉnh luôn sẵn sàng đi đầu trong mọi phong trào. Ngày hôm qua Thái Bình là “kho của, kho người”, ngày mai Thái Bình chắc chắn sẽ là một vùng đất đổi mới năng động, là một cực tăng trưởng mới và luôn là mảnh đất giàu văn hóa truyền thống, là miền quê cách mạng, giàu lòng mến khách, nhân văn, hội nhập và phát triển.

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, trân trọng gửi tới đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



Thành phố Thái Bình.

THÁI BÌNH**Khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”**

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), tối ngày 7/1, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức lễ khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Phần mềm được xây dựng trên môi trường web dành cho quản trị (cấp ủy các cấp), phát triển ứng dụng trên nền tảng di động cung cấp cho các đảng viên có thể tự cài đặt, sử dụng trên

thiết bị di động thông minh cá nhân. Đây là giải pháp công nghệ hữu ích với các tính năng vượt trội như: hỗ trợ sinh hoạt đảng, nghiên cứu và học tập nghị quyết, trao đổi thông tin, hỗ trợ công tác kiểm tra, xây dựng lịch công tác của cá nhân, ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới; từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đồng thời, nâng cao

chất lượng đội ngũ đảng viên; làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã được cán bộ, đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh cài đặt, sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã bấm nút khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình.

Việc khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thể hiện quyết tâm của Tỉnh ủy Thái Bình trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là nội dung quan trọng Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhân dịp này, đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao 5.000 suất quà, trị giá 2,5 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình chính sách, khó khăn của tỉnh Thái Bình.



Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ công tác an sinh xã hội của tỉnh Thái Bình.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN THẮNG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG Làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 7/1, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư quy định về trường chính trị chuẩn; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2021, Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định cử các cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đi đào tạo, học tập

bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo kế hoạch và yêu cầu đề ra. Hàng năm, Tỉnh ủy rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chọn cử đi học lý luận chính trị gồm hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, hệ không tập trung tại tỉnh và đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nội dung, hình thức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được đổi mới, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng tập trung trong nhà trường với rèn luyện thực tiễn, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm với cập nhật kiến thức mới... Qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy sáng tạo, đổi mới về phương pháp công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, căn cứ Quy định số 11-QĐ/TW, Trường đã tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích thực trạng và đang xây dựng dự thảo để

án xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, hiện nay Trường còn thiếu một số tiêu chí, kiến nghị, đề xuất Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất... để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành mục tiêu đến quý III/2024 được công nhận trường chính trị chuẩn mức 1, đến quý III/2028 được công nhận chuẩn mức 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị gắn với việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng mà Thái Bình quan tâm, duy trì đều đặn, xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định để chuẩn bị cho một giai đoạn, nhiệm kỳ mới với nhiều mục

tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu mới, mang khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân, công tác đào tạo cán bộ nói chung và trách nhiệm, sứ mệnh của Trường Chính trị tỉnh nói riêng được đề cao. Khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đi trước một bước, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác, trong đó việc xây dựng đề án xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh chủ động triển khai các nhiệm vụ, thống nhất, đồng thuận trong nội bộ, thể hiện quyết tâm vươn lên trên cơ sở kế thừa truyền thống của nhà trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo đề án đúng thời gian, bảo đảm chất lượng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành nhiệm vụ để vươn lên mạnh mẽ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao ý chí, quyết tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp tục kế thừa truyền thống trường anh hùng, quê hương giàu truyền thống cách mạng, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn ở địa phương; từ đó tham mưu tích cực cho tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn. Cùng với công tác giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường phải là một trong những lực lượng chủ công của tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn, cần sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của tỉnh và Trường Chính trị tỉnh, phải xác định rõ lộ trình cụ thể, từng nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn để tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành để xây dựng nhà trường thành trường chính trị chuẩn và nằm trong nhóm trường điểm của cả nước.

TRỊNH CƯỜNG - TẮT ĐẠT

Tọa đàm “Sử dụng tư liệu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình với Bác Hồ trong dạy học ở trường phổ thông”

Sáng ngày 7/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm khoa học “Sử dụng tư liệu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình với Bác Hồ trong dạy học ở trường phổ thông”.

Thời gian qua, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã sử dụng tư liệu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình với Bác Hồ để dạy học với nhiều phương pháp, hình thức khác nhau như: dạy học qua di tích, dạy học trên internet hay qua sách báo, dạy học ngoại khóa hoặc dạy học trên truyền hình. Hơn 80 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán một số bộ môn tham gia tọa đàm

đã trình bày nhiều tham luận, tập trung phân tích, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng tư liệu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình với Bác Hồ trong dạy học; đồng thời, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học với các phương pháp như: thảo luận nhóm, thi viết và kể chuyện về Bác Hồ, các hoạt động văn nghệ, thể thao với chủ đề về Bác, thuyết trình...

Tại tọa đàm các đại biểu được tìm hiểu các tư liệu Bác Hồ với Thái Bình và tập huấn cách sử dụng tư liệu trong dạy học.

ĐẶNG ANH



Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày một số tư liệu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình với Bác Hồ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THAIBINH SEED

Kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ



Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự lễ kỷ niệm.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Trần Mạnh Báo.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed.

Sáng ngày 7/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (10/1/1972 - 10/1/2022) và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Dự lễ kỷ niệm, về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Trong chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed luôn giữ vai trò tiên phong, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tựu, góp phần phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, ngành giống cây trồng Việt Nam nói riêng. Hiện Thai Binh Seed mở rộng hoạt động trên 3 lĩnh vực: giống cây trồng, kinh doanh lương thực và thương mại dịch vụ với 12 chi nhánh, đơn vị thành viên trên toàn quốc; 52% lao động có trình độ từ đại học trở lên. Thai Binh Seed hiện đang sở hữu bản quyền 21

giống cây trồng được công nhận bản quyền; bộ giống mới của Thai Binh Seed đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng của Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung. Diện tích liên kết sản xuất trên toàn quốc đạt 8.000ha/năm, sản lượng đạt 30.000 tấn; lượng giống các loại cung ứng cho nông dân đạt gần 26.000 tấn/năm; mọi chế độ với người lao động được thực hiện đầy đủ, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/tháng. 10 năm qua, Thai Binh Seed đã nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nông dân nghèo, đóng góp xây dựng nông thôn mới và hoạt động từ thiện xã hội khoảng 50 tỷ đồng.

Thực hiện sứ mệnh “Đồng hành cùng người nông dân mới”, chiến lược của Thai Binh Seed trong giai đoạn tới là xây dựng tập đoàn kinh tế phát triển theo hướng đa ngành. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển sản phẩm nông nghiệp mới, chọn tạo nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; tiếp tục xây dựng và bảo vệ thương hiệu “lúa giống Thái Bình”, “gạo Thái Bình”, phát triển thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường nước ngoài. Chủ động hội nhập, tiếp tục mở rộng hợp tác để chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ghi nhận những kết quả đạt được và đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed cho sự phát triển chung của ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh mong muốn thời gian tới Thai Binh Seed tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo bộ giống lúa và một số giống cây trồng chủ lực có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tăng cường phát triển các chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, góp phần chủ động trong sản xuất giống cây trồng trong nước và hướng tới xuất khẩu; tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao trình độ quản trị và chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu “lúa giống Thái Bình”, “gạo Thái Bình”. Tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực khẳng định vị trí trong ngành giống cây trồng Việt Nam; tích cực đầu tư sức lực, trí tuệ cùng nông dân phát triển vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phân công và sử dụng hiệu quả chất xám để phát huy hết khả năng, trí tuệ của tập thể người lao động; tăng cường cơ sở vật chất đi đôi với chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên, nông dân tại các vùng liên kết. Tăng cường

mở rộng hợp tác để tạo nhiều giống cây trồng mới, mở rộng thị trường, xây dựng Thái Bình thành trung tâm giống lúa của miền Bắc và cả nước, xây dựng Công ty xứng đáng là địa chỉ tin cậy của nhà nông, niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Bình có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed; đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” tặng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Thai Binh Seed đã bấm nút khai trương Trung tâm thương mại Thai Binh Seed và khách sạn Selegend với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Thai Binh Seed, ghi mốc son mới trên hành trình phát triển của Công ty.

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 7/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trịnh Minh Thọ, Vụ trưởng Vụ địa phương III, cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn. Số cuộc kiểm tra, giám sát và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2020. Các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện 833 cuộc kiểm tra (đạt 108,8% so với kế hoạch) đối với 1.400 tổ chức đảng và 2.581 đảng viên; thực hiện 596 cuộc giám sát (đạt 99% so với kế hoạch) đối với 1.428 tổ chức đảng và 1.699 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng, triển khai quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị

quyết đại hội đảng các cấp; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Cấp ủy các cấp đã ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Trong năm 2021 đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 tổ chức đảng, 408 đảng viên vi phạm, qua đó góp phần ổn định tình hình, củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt được năm 2021, đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: một số cấp ủy chưa coi trọng, chưa chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,

giám sát; việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy và UBKT chưa chủ động ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; việc lựa chọn nội dung, xác định đối tượng kiểm tra, giám sát có nơi còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu, cán bộ chủ chốt còn hạn chế; việc nắm thông tin, phát hiện, chủ động tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có nơi, có lúc chưa kịp thời...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là các văn bản mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, các quy định của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức; đồng thời, các mọi cấp ủy phải xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cấp mình cho phù hợp với quy định của trung ương và của tỉnh, bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. UBKT Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu xây

dựng đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó chú trọng phòng ngừa và lấy "xây" là chính. Khi kiểm tra phát hiện sai phạm phải cương quyết xử lý, đặc biệt xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, UBKT phải chủ động xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, khắc phục tình trạng né tránh, ngại va chạm; chủ động phát hiện, nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, về trách nhiệm nêu gương cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phấn đấu năm 2022 phải làm chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát ở từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, gây bức xúc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của UBKT với công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước, hoạt động giám sát của HĐND và công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của UBKT, cơ quan UBKT đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

ĐÀO QUYÊN

BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 7/1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đoàn kết thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn Hội đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới hơn 300 cán bộ chủ chốt. NCT ở cơ sở tích cực tham gia bầu cử với hơn 14.400 hội viên là thành viên tổ bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội NCT các cấp đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ hơn 36.000 NCT với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; tham

gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục thu hút đông đảo hội viên và tạo được sức lan tỏa. Đời sống hội viên được cải thiện, NCT tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - gương sáng" đến các cấp hội nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

TIẾN ĐẠT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

Hỗ trợ 109 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 7/1, Công đoàn ngành xây dựng tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022.

Công đoàn ngành xây dựng hiện có 36 công đoàn cơ sở với 3.399 đoàn viên. Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động thuộc khối giao thông vận tải song hoạt động công đoàn của ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công đoàn ngành tổ chức chương trình tết sum vầy trao quà cho 500 công nhân lao động với số tiền 350 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 53 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 26,5 triệu đồng. Các

công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động; 936 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ các công đoàn cơ sở với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại 9 công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 109 triệu đồng; hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên...

Ghi nhận những kết quả trong hoạt động công đoàn, tại hội nghị đã có 36 tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và giấy khen của Công đoàn ngành xây dựng.

NGUYỄN CƯỜNG

Vinh dự và tự hào khi là người đạt giải cao nhất đợt 3 cuộc thi, anh Phạm Xuân Anh, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Sinh thời, trong tình yêu thương bao la mà Bác dành cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, Người đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tình cảm đặc biệt với 5 lần về thăm. Vì vậy, khi Tỉnh ủy phát động cuộc thi, tôi đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Để trả lời đúng các câu hỏi, hàng ngày, ngoài thời gian nghiên cứu tài liệu phục vụ công việc chuyên môn, tôi còn tìm đọc các tài liệu về Bác Hồ với Thái Bình; về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong 55 năm thực hiện lời Bác dạy. Qua cuộc thi, tôi hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Bác; nắm được ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong các bài viết, bài nói, những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thái Bình; về các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để hiện thực hóa lời căn dặn của Người. Từ đó liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và trách nhiệm cá nhân để nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé của mình vào thành quả chung của tỉnh.

Tích cực tham gia cuộc thi từ những ngày đầu và đạt giải khuyến khích, với bà Đỗ Thị Vi, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) đó là kỷ niệm rất đáng nhớ và tự hào. Bà chia sẻ: Vì thuộc lớp người đã lớn tuổi, không thông thạo máy tính và sử dụng điện thoại thông minh nên để tham gia cuộc thi tôi đã cố gắng học hỏi, cuối cùng các thao tác cũng thành thạo hơn. Với tôi,

Chung một tấm lòng kính yêu Bác

ĐÀO QUYÊN

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” sau gần 1 tháng phát động đã thu hút 367.972 người với 771.142 lượt tham gia dự thi, trong đó có 50 cá nhân và 8 tập thể đạt giải. Tất cả đều chung một tấm lòng kính yêu Bác, là những bông hoa tươi thắm Đảng bộ và nhân dân Thái Bình kính dâng lên Người nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021).



Học sinh các trường học trên địa bàn huyện Vũ Thư tích cực tham gia cuộc thi.

tham gia cuộc thi là cơ hội để thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ mà đất nước ta và mỗi người dân đất Việt mới được như ngày hôm nay. Vì vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi luôn biết ơn Bác, nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Không chỉ có tôi mà tất cả con, cháu trong gia đình, các đảng viên trong Chi bộ và nhân dân trong khu phố cũng đều tích cực tham gia cuộc thi. Từ đó mọi người đều thấy được trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Là một trong những người đạt giải cao của cuộc thi, anh Phan Khắc Báo, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh chia sẻ: Khi biết mình đạt giải nhì đợt 2 của cuộc thi tôi rất vui mừng; song đối với những người ở địa phương khác về công tác tại Thái Bình như tôi thì phần thưởng quý giá nhất mà cuộc thi mang lại đó chính là cơ hội để tôi hiểu hơn về tình cảm của Bác Hồ dành cho Thái Bình, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với Bác, đặc biệt là những lời căn dặn của Người, từ đó

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔNG HƯNG Đổi mới hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

TRUNG HIẾU

Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục huyện Đông Hưng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học của các nhà trường song ngay từ đầu năm học các công đoàn cơ sở đã phối hợp với ban giám hiệu tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng bằng việc tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, qua đó khơi gợi niềm đam mê, hứng thú, sáng tạo trong học tập cho học sinh. Các đoàn viên công đoàn còn tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm và



Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Bùi Thị Kiều Oanh, Trường Mầm non Mê Linh.

nghiên cứu khoa học. Từ năm 2020 đến nay, các trường có 1 đề tài tham gia hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ

thuật tỉnh lần thứ IX, 3 sáng kiến tham gia chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển”, gần 350 sáng kiến hướng

ứng phong trào thi đua “Hai tốt”. Nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hiệu quả quản lý tại các trường. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở còn phối hợp với ban giám hiệu đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; động viên cán bộ, giáo viên, học sinh dù học trực tiếp hay trực tuyến vẫn thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, vừa bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh vừa ra sức thi đua dạy tốt, học tốt. Một số giáo viên dù phải thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch vẫn xung phong chăm sóc, động viên tinh thần và tổ chức dạy học cho các em đang cùng cách ly. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyễn, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hoa Hồng Bạch cho biết: Thời gian qua, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; tham gia xét và giải quyết quyền lợi chính đáng cho giáo viên. Từ đó giúp cán bộ, giáo viên (CBGV) yên tâm, hăng hái thi đua dạy tốt, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Vì thế, năm học 2020 - 2021, Trường THCS Hoa Hồng Bạch được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; Công đoàn nhà trường nhiều năm liên tục đạt vững mạnh xuất sắc.

Không chỉ phối hợp chặt chẽ trong chuyên môn, các công đoàn cơ sở ngành giáo dục huyện Đông Hưng còn chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: tham mưu cải thiện điều kiện làm việc cho CBGV; tham gia xây dựng trường học thân thiện; tham mưu, đề xuất ban giám hiệu phân công nhiệm vụ phù hợp trình độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh nhằm phát

Quản lý tốt nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự sau hiệp đồng giao nhận quân

■ TRỊNH CƯỜNG

Đến thời điểm hiện tại, Thái Bình đã hoàn thành công tác hiệp đồng giao nhận quân với các đầu mối, đơn vị. Các địa phương, đơn vị đang tập trung quản lý tốt nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Năm 2022, huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn 335 thanh niên thực hiện NVQS. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển quân của địa phương song với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp, đến nay huyện đã hoàn thành công tác tuyển chọn, thâm nhập, hiệp đồng giao nhận quân với các đầu mối, đơn vị. Thiếu tá Phạm Đức Dương, Trợ lý Tuyển quân, Ban CHQS huyện cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Vũ Thư đã đạt 110% chỉ tiêu trên giao. Hội đồng NVQS huyện đã hoàn thành công tác khám bù, khám vét với số thanh niên thực hiện cách ly do dịch bệnh, hiện đang phối hợp cùng gia đình liên lạc, kết nối, vận động các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đang đi làm ăn xa khẩn trương trở về địa phương để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Sau khi hoàn thành thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết”, chốt quân số, hoàn thiện thủ tục cho các công dân, công tác quản lý nguồn công dân thực hiện NVQS được đặc biệt quan tâm, báo cáo chất lượng và quản lý nguồn tại các địa phương được cập nhật hàng ngày. Hội đồng NVQS huyện, cán bộ quân sự huyện phụ trách địa bàn tiếp tục phối hợp cùng các xã, thị trấn làm công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, kịp thời cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện NVQS. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án, bảo đảm lễ giao nhận quân diễn ra

trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng như các địa phương trong tỉnh, huyện Thái Thụy đã hoàn thành hiệp đồng giao nhận 380 công dân thực hiện NVQS năm 2022 cho các đầu mối, đơn vị. Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, địa phương đã tập trung làm tốt công tác rà soát nguồn, phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là các nam công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Nắm chắc tình hình gia đình, tư tưởng để tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tự giác thực hiện NVQS, qua đó hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Trong đó, chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, công dân có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện NVQS, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ trong công tác tuyển quân.

Để bảo đảm và quản lý tốt nguồn thực hiện NVQS, ngoài việc bám nắm thông tin của công dân, huyện Thái Thụy quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp cùng các địa phương gặp gỡ, động viên gia đình và công dân nhập ngũ cả về tinh thần, vật chất; tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà... Huyện phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp động viên, cam kết tiếp nhận công dân sau khi hoàn thành NVQS trở lại làm việc, tạo động lực tinh thần để công dân yên tâm nhập ngũ. Anh Nguyễn Hữu Minh, xã Tân Học chia sẻ: Tôi đang làm việc tại công ty giày da, sau khi được gia đình động viên tôi đã viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS năm 2022. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn,

cán bộ Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm động viên, vận động quyền góp, sửa chữa nhà cho gia đình tôi. Tôi rất xúc động trước những tình cảm đó. Hiện tại, ngoài thời gian đi làm tại công ty, tôi tập trung rèn luyện nâng cao sức khỏe, hạn chế đi lại và tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, yên tâm chờ đợi đến ngày lên đường thực hiện NVQS.

Năm 2022, tỉnh Thái Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 2.650 thanh niên nhập ngũ, giao cho 9 đầu mối đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và 10 đơn vị nhận quân của Quân khu 3, dự kiến tổ chức giao quân I đợt vào ngày 16/2/2022. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao, Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị địa phương và hội đồng NVQS các cấp. Các địa phương phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đầu mối, đơn vị nhận quân hoàn tất hồ sơ, chốt quân số, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, đồng thời thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác tuyển quân. Cùng với đó, để bảo đảm nguồn thực hiện NVQS trước tác động của dịch bệnh, các địa phương tập trung quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện nhập ngũ, bảo đảm mọi quyền lợi cho công dân, tuyên truyền và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiêm đầy đủ vắc-xin phòng Covid-19 và xét nghiệm PCR trước khi giao quân. Chuẩn bị đầy đủ các phương án cho lễ giao nhận quân bảo đảm đúng quy định, trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác và trách nhiệm cá nhân để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hiện thực hóa lời căn dặn của Người.

Cùng với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cuộc thi lần này còn thu hút đông đảo con em Thái Bình đang học tập, công tác và sinh sống ở tỉnh ngoài tham gia. Em Nguyễn Minh Trúc, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em được biết tình hình cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” vì vậy em đã tham gia và may mắn đạt giải trong đợt thi đầu tiên. Em thấy đây là cuộc thi rất ý nghĩa bởi lúc sinh thời Bác đã dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình với 5 lần về thăm. Trong những lần về thăm Thái Bình, những lời dặn dò, động viên, nhắc nhở của Bác đã tiếp thêm sức mạnh cho Thái Bình có những bước phát triển mới. Là một người dân “Quê hương năm tấn” em rất tự hào và luôn khắc ghi những lời dạy của Người, tự hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để trở thành người công dân có ích cho đất nước.

Những người đạt giải cuộc thi lần này tuy khác nhau về hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, tuổi tác nhưng đều chung một tấm lòng kính yêu Bác. Đây cũng là tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu, là động lực để thúc đẩy mỗi người dân Thái Bình nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác, học tập, lao động sản xuất để góp phần làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong.

huy năng lực, sở trường của từng giáo viên. Nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức sinh nhật cho CBGV, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, khen thưởng con CBGV đạt thành tích cao trong học tập... Năm học 2020 - 2021, các công đoàn cơ sở đã trích gần 250 triệu đồng thăm hỏi đoàn viên và gia đình đoàn viên ốm đau, hoạn nạn; khen thưởng gần 550 đoàn viên xuất sắc; tổ chức trao quà cho con CBGV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu và đầu năm học. Trong năm học, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà mái ấm công đoàn cho giáo viên khó khăn về nhà ở; tặng quà 75 CBGV có hoàn cảnh khó khăn và là trường hợp F1 phải cách ly y tế. Cô giáo Bùi Thị Kiều Oanh, Trường Mầm non Mê Linh cho biết: Một mình tôi nuôi hai con nhỏ, phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Các cấp công đoàn đã kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ tôi kinh phí và ngày công xây nhà. Có chỗ ở ổn định, khang trang, tôi yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.

Đồng chí Trần Đức Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cho biết: Những hoạt động cụ thể, thiết thực của Công đoàn ngành Giáo dục huyện cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo của đội ngũ CBGV đã góp phần quan trọng đưa phong trào giáo dục của huyện dẫn đầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, thực hiện tốt mục tiêu kép dạy tốt, học tốt, phòng dịch tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.



Cán bộ Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

HƯNG HÀ

Vững bước xây dựng nông thôn mới nâng cao

■ THANH THỦY

Là huyện về đích nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh (năm 2015), hành trình đó đã mang tới cho Hưng Hà một diện mạo mới, sức sống mới, là động lực để huyện tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Diện mạo mới, sức sống mới

Về xã Tiến Đức hôm nay, những tuyến đường kiên cố rộng rãi trải dài xanh, sạch, đẹp đến tận ngõ xóm, ruộng đồng; những công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa xã, thôn, các khu thể thao, khu vui chơi được đầu tư xây dựng khang trang; những mô hình kinh tế cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm đã làm cho Tiến Đức như khoác trên mình tấm áo mới. Ông Nguyễn Đức Hạnh, thôn Tây Nha cho biết: Xây dựng NTM, NTM nâng cao là chủ trương đúng và đúng, hợp lòng dân. Bởi xây dựng NTM thay đổi toàn bộ diện mạo nông thôn, mà người dân là người thụ hưởng thành quả đó. Ông Đỗ Văn Luận, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã đã đầu tư cứng hóa trên 7,7km đường giao thông trục thôn; 6,3km đường trục chính nội đồng; kiên cố 6,4km kênh cấp 1 loại 3; 8/8 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, địa phương còn phát động nhân dân xây dựng 5 tuyến đường hoa với chiều dài 4,6km, xây dựng hệ thống điện thấp sáng đường quê...

Rời Tiến Đức, chúng tôi đến Hồng An - địa phương được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xây dựng NTM nâng cao là mục tiêu khó nhưng cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quyết tâm thực hiện. Một trong những đột phá được xã lựa chọn lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, xã huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh... Đồng thời, quy hoạch 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 280ha, giá trị sản xuất đạt bình quân 500 triệu đồng/ha/năm.

Hướng tới xây dựng NTM nâng cao thực chất, bền vững

Nhằm chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hưng Hà đã quy hoạch 151 vùng sản xuất với 7.964ha; 153 điểm chăn nuôi tập trung với 691,12ha; có 7 điểm quy



Công ty TNHH May xuất khẩu Toàn Thắng (Hưng Hà) thi đua sản xuất.

hoạch nuôi cá lồng. Hiện toàn huyện có 6 cụm công nghiệp với diện tích 230ha; 54 làng nghề và 4 xã nghề. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 14,2 triệu đồng, đến năm 2021 đạt trên 52,2 triệu đồng. Hai xã Tiến Đức, Hòa Bình đã được thẩm định NTM nâng cao và đang chờ tỉnh phê duyệt; có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao, 6 sản phẩm được chọn tham gia chương trình OCOP năm 2022. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để xây dựng NTM nâng cao đi vào chiều sâu, với vai trò của ngành chuyên môn, chúng tôi tiếp tục tập trung tuyên truyền để nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lao động ở nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình OCOP; thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo cơ chế ưu đãi hơn để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chế biến nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và lĩnh vực phi nông nghiệp, tạo nhiều việc làm cho lao động nhằm đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà xác định đến năm 2025 toàn huyện phấn đấu có 30% số xã đạt xã NTM nâng cao; có 10% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu; 15 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; có từ 5 xã trở lên không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Phát huy kết quả đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng NTM của địa phương, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM nâng cao; căn cứ tiêu chí, các địa phương duy trì và khai thác hiệu quả giá trị hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp; khai thác các nguồn lực thanh quyết toán những công trình đã đầu tư xây dựng; nâng cao chất lượng hạ tầng y tế, các cơ sở giáo dục; tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm tiền đề phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện, để NTM nâng cao không chỉ là sự thay đổi diện mạo mà còn là cách nghĩ mới, sức sống mới của người dân.



Những mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm góp phần nâng cao đời sống người dân.



Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp.



Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp giúp người dân giảm ngày công, tăng năng suất. Trong ảnh: Giàn tưới tự động của nông dân xã Văn Lang (Hưng Hà).

Đồng hành cùng người lao động trong đại dịch

■ MAI THƯ

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài khiến cuộc sống của nhiều người lao động bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ.

Ông Vũ Văn Ngự, Phó Trưởng ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình (Sở Giao thông Vận tải) cho biết: Từ tháng 8/2021, một số tuyến không duy trì được biểu đồ chạy xe, nhiều tuyến đã tạm dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều lao động. Chia sẻ với khó khăn của người lao động, lãnh đạo và Công đoàn Ban đã rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp khó khăn. Đến nay, đơn vị có 14 lao động được UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Chị Hà Thị Thanh, đoàn viên Công đoàn Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình chia sẻ: Số tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tuy không lớn nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của công đoàn các cấp dành cho tôi và nhiều đoàn viên công đoàn khác. Tôi cảm ơn công đoàn các cấp đã động viên, giúp đỡ, sát cánh cùng chúng tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 5 - 8/2021 nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải tạm ngừng hoạt động, trong đó có Trường Mầm non Hồng Nhung (thành phố Thái Bình). Điều này làm ảnh hưởng đến đời sống của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng. Nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo, Công đoàn nhà trường và các ngành liên quan, hơn 40 lao động của Trường đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho người lao động tại huyện Thái Thụy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

thiết thực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của công nhân viên chức lao động nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch. Cùng với đó, yêu cầu các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời có biện pháp chăm lo, bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân lao động. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay cùng các cấp công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo lùi thời gian đóng kinh phí công

đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2021; bổ sung đối tượng miễn đóng công đoàn phí từ ngày 1/5 - 31/12/2021; xét hỗ trợ cho trên 1.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng trong đợt dịch thứ tư với số tiền gần 600 triệu đồng.

Cùng chung tay chăm lo cho người lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho trên 100 người điều trị Covid-19, cách ly y tế với tổng kinh phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng. Phòng cũng phối hợp các ngành liên quan tổ chức đón 39 công dân trở về từ tỉnh Bắc Giang; 72 công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chu đáo, an toàn.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay đã có trên 174.000 người lao động, người dân, hơn 2.800 doanh nghiệp đã được hưởng các chính sách hỗ trợ. Điển hình như Bảo hiểm xã hội tỉnh đã rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 172.409 lao động của 2.755 doanh nghiệp với tổng số tiền lũy kế trên 18 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho hơn 600 lao động với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 433 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của 25 doanh nghiệp, kinh phí trên 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ ngừng việc cho 268 lao động của 25 doanh nghiệp, kinh phí 425 triệu đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị vay vốn của 7 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 362 lượt lao động, kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tổ chức đón gần 1.200 công dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nguyện vọng trở về địa phương; phối hợp hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho công dân, người lao động để giảm bớt khó khăn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã rà soát, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động với trên 2.600 đơn vị, tương ứng gần 167.000 lao động.



Trao hỗ trợ cho người lao động Công ty TNHH May Hưng Hà.

KỶ HỢP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV Thảo luận trực tuyến về 2 dự thảo nghị quyết



Đông chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu thảo luận.

Ngày 7/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tổ chức thảo luận trực tuyến dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đông chí: Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tham gia phát biểu thảo luận, các đại biểu: Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo Nghị quyết. Các đại biểu cho rằng, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng giúp cho việc di chuyển, giao thương vận chuyển hàng hóa, hành khách cũng như kết nối giữa các địa phương duyên hải Bắc Bộ trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, sẽ tạo ra kết nối hoàn chỉnh đồng bộ giữa các tuyến cao tốc tại phía Bắc và hệ thống cao tốc Bắc Nam. Cử tri và nhân dân trong vùng nói chung, cử tri và nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng rất mong mỏi và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc này.

Các đại biểu cũng đề nghị xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề một cách phù hợp, nhất là xem sức hấp thụ của ngành đó đến đâu, phương pháp hỗ trợ thế nào để cân đối giữa hỗ trợ ngắn hạn trước mắt và đầu tư phát triển lâu dài. Để làm được điều này,

chính sách tài khóa cần hướng đến đẩy mạnh đầu tư công đúng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; phải xem xét, hỗ trợ an sinh xã hội bằng các nguồn lực mà chính sách tài khóa có thể huy động được. Chính sách tài khóa phải tập trung vào việc nâng cao cơ sở hạ tầng y tế, chuẩn bị mua sắm các loại thuốc, vắc-xin, trang thiết bị y tế để phòng và điều trị Covid-19. Rà soát kỹ các đối tượng được hỗ trợ để bảo đảm khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và khả năng trả nợ trong tương lai.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Nghị quyết và đánh giá cao hai chính sách "nạo vét luồng hàng hải Định An Cần Thơ" và "thành lập trung tâm liên kết tiêu thụ sản phẩm đồng bằng sông Cửu Long" đã đáp ứng yêu cầu phát huy thế mạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ đem lại lợi ích cho thành phố Cần Thơ mà còn là một chính sách chung cho cả vùng. Theo các đại biểu, hai chính sách mới đã khắc phục được những điểm yếu hiện nay. Tuy nhiên, cần làm rõ về mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, quy mô của trung tâm liên kết; các chính sách ưu đãi, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp vào trung tâm liên kết phải phù hợp với một số chính sách về thuế, tiền thuê đất...

Tại các phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết, có báo cáo tiếp thu, giải trình trình Quốc hội xem xét, ban hành.

THU HIỂN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 63,85%



Đông chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Sáng ngày 7/1, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022. Tới dự có đông chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Năm 2021, Công ty Điện lực Thái Bình đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Kết quả kinh doanh điện thương phẩm đạt 3.097,58 triệu kWh, tăng trưởng 8,30%; 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch giao 451.537/707.184 khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 63,85%. Trong công tác đầu tư lưới điện trung - hạ áp đã cải tạo 133,8km đường dây trung thế, 14,5km đường dây hạ thế, xây dựng mới 41 trạm

biến áp với tổng công suất 9.830kVA, cải tạo chuyển lưới 344 trạm biến áp với tổng công suất 79.120kVA, góp phần nâng cao năng lực cấp điện trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực Thái Bình cũng đã thực hiện số hóa các trạm biến áp 110kV theo hình thức không người trực. Công tác chăm sóc, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của khách hàng luôn được chú trọng...

Năm 2022, Công ty Điện lực Thái Bình phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 3.420,28 triệu kWh, tăng trưởng 10,42%; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ khách hàng, tăng thu nhập cho người lao động, quản lý chặt chẽ sự cố trên lưới điện, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

MẠNH THẮNG

VŨ THUR

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Chiều ngày 7/1, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Năm 2021, huyện Vũ Thư ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Toàn huyện thu hồi được 80 viên đạn, 4 lựu đạn, 5 kíp nổ, 21,1kg pháo, 6 khẩu súng và nhiều vũ khí thô sơ. Công an huyện và các địa phương lập hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy, chữa cháy trên 3.300 cơ sở; thu dỡ 121 lều quán, mái che, giải tỏa 39 hộ lấn chiếm, trên 300 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông tại địa bàn. Huyện duy trì 108 mô hình tự quản an ninh trật tự. Năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, tội phạm được kiểm chế, trật tự an toàn giao thông

được bảo đảm; huyện duy trì năm thứ 9 không có tiếng pháo nổ đêm giao thừa.

Để bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Vũ Thư triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Kện toàn các ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang xuống địa bàn hỗ trợ cơ sở đồn đốc, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật số 14 và Nghị định số 137. Các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui tết đón xuân.

Tại hội nghị, huyện Vũ Thư đã trao giấy khen của Công an tỉnh và UBND huyện cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ năm 2021.

QUỖNH LƯU